

Thạch Liên, ngày 13 tháng 11 năm 2024

BÁO CÁO THÀNH TÍCH

Đề nghị xét tặng danh hiệu “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” năm 2024

Kính gửi: Ủy ban nhân dân huyện Thạch Hà

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15 tháng 6 năm 2022;

Căn cứ Nghị định số 86/2023/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ, quy định về khung tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu”;

Căn cứ Quyết định số 19/2024/QĐ-UBND ngày 30 tháng 8 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, quy định chi tiết tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh;

Xã Thạch Liên báo cáo những thành tích đã đạt được trong năm 2024, cụ thể như sau:

A. ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH

Xã Thạch Liên nằm ở phía Bắc huyện Thạch Hà có giới hạn vị trí địa lý là: Phía Đông: giáp xã Thạch Khê; Phía Tây: giáp xã Quang Lộc, huyện Can Lộc; Phía Nam: giáp xã Phù Việt; Phía Bắc: giáp xã Tiến Lộc, huyện Can Lộc; có diện tích đất sản xuất nông nghiệp 536,99 ha, chiếm 62,32% tổng diện tích đất tự nhiên (861,65 ha); dân số 5.043 người, 1.343 hộ; xã có 7 thôn; cơ sở kinh tế và hạ tầng kỹ thuật đã có những cải thiện đáng kể, đường giao thông từng bước được nhựa hóa và bê tông hóa, thu nhập bình quân đầu người năm 2024 đạt 51,5 triệu đồng/ người.

Nhân dân xã Thạch Liên từ trước đến nay sống chủ yếu bằng nghề nông nghiệp trồng lúa và hoa màu (khoai, sắn, đậu, lạc, rau màu như bắp cải, xu hào), ngành nghề truyền thống nghề làm gạch, mộc, nề, rèn...

Về đất đai thổ nhưỡng: Vùng đồng bằng ven sông Giã chủ yếu là đất thịt phù sa, do sự chi phối của phù sa hai bên sông tràn về. Đất đai ở đây thuận lợi cho việc trồng lúa hai vụ và hoa màu.

Về địa hình tự nhiên của xã có sông Giã bắt nguồn từ tây sang đông ở phía tây bắc, bắt nguồn từ Mỹ Lộc, Sơn Lộc, Việt Tiến, Quang Lộc, Thạch Liên,

Thạch Kênh. Về đập có đập Kênh, đập Hói Trộ. Về bàu có bàu Câu, bàu Giang, bàu Tuyn...

Về giao thông đi lại có Quốc lộ 1A đi qua địa bàn xã ở phía đông. Có đường liên huyện Thạch Liên - Quang Lộc, Xuân Lộc (huyện Can Lộc), đường liên xã Thạch Liên – Việt Tiên, Thạch Kênh. Ngoài ra hệ thống đường liên hương, các trục đường chính về các xóm ngõ đều được rải nhựa, đổ bê tông tạo thành một mạng lưới giao thông đi lại thuận tiện.

Đảng bộ có 230 Đảng viên sinh hoạt ở 11 chi bộ (trong đó có 7 chi bộ nông thôn, 02 chi bộ Trường học, 01 chi bộ Công an và 01 chi bộ trạm Y tế).

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và giúp đỡ của Thường trực Huyện ủy, HĐND, lãnh đạo UBND huyện, các ban, phòng, ngành, đoàn thể cấp huyện. Đặc biệt là sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, sâu sát của Đoàn công tác, Tổ công tác của BTV huyện ủy chỉ đạo năm 2016 xã đạt chuẩn NTM với 20/20 tiêu chí bền vững, cơ sở vật chất hạ tầng được đầu tư xây dựng mới khang trang sạch đẹp đặc biệt là hệ thống giao thông, thủy lợi, mương rãnh thoát nước và cơ sở vật chất văn hóa, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân ngày được nâng cao, đội ngũ cán bộ từ xã đến thôn đoàn kết, tích cực trong công việc, có năng lực trình độ đáp ứng với công việc được giao, nhân dân luôn đoàn kết, thống nhất, cần cù, chịu khó, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ, Chính quyền; nhân dân sẵn sàng hiến đất, đóng góp tiền của, ngày công. Nói tiếp những thành công với những cố gắng không ngừng nghỉ của cán bộ và nhân dân xã Thạch Liên trong năm 2024 xã nhà đã đạt xã Nông Thôn Mới nâng cao trong sự vui mừng và khấn khởi của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn xã.

B. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

I. Thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội được giao

1. Bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác

Ngay đầu năm 2024, Đảng ủy xã đã ban hành Nghị quyết số 05- NQ/ĐU, ngày 04/03/2024 về việc xây dựng khu dân cư, xã, phường, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”; Hàng năm công an xã tham mưu cho Đảng ủy có Nghị quyết, có kế hoạch về công tác đảm bảo ANTT, có bản đăng ký phân đấu đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”, cơ quan, doanh nghiệp có kế hoạch về công tác đảm bảo ANTT; có bản đăng ký phân đấu đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”; có nội quy, quy chế bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, bảo vệ bí mật Nhà nước, bảo vệ chính trị nội bộ, phòng chống cháy, nổ; 100% cán bộ, công nhân viên ký cam kết giao ước thi đua thực hiện tốt các nội quy, quy chế và xây dựng cơ quan, doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”.

Triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, có kế hoạch phối hợp với chính quyền địa phương và cơ quan Công an trong công tác đảm bảo ANTT, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn, có mô hình tự quản, tự phòng, tự bảo vệ về ANTT, tự bảo vệ vật tư, tài sản trong cơ quan, doanh nghiệp.

Tổ chức học tập quán triệt Thông tư 124/2021/TT-BCA ngày 28/12/2021 của Bộ Công an về quy định khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục trên địa bàn đạt tiêu chuẩn an toàn về ANTT. Triển khai thực hiện kế hoạch 1306/KH-BCĐ(CAH) ngày 23/10/2014 đến lực lượng công an xã, các tổ chức đoàn thể, đối với nhân dân, cơ quan doanh nghiệp, nhà trường trên địa bàn xã, tổ chức tuyên truyền cho nhân dân về việc chấp hành pháp luật đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Cán bộ đảng viên và nhân dân đồng tình cao với các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và quy định của xã; 7/7 thôn xây dựng hương ước và triển khai có hiệu quả mô hình Tổ liên gia tự quản về ANTT ở các tổ liên gia trên địa bàn xã; nhân dân trên địa bàn quyết tâm cao xây dựng xã Thạch Liên phát triển toàn diện trên các lĩnh vực.

Trên địa bàn xã Thạch Liên không có hoạt động chống Đảng, chống chính quyền, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, người dân luôn chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và các quy định tại địa phương. Nhân dân từ bao đời nay sống đan xen đoàn kết, thủy chung giúp đỡ lẫn nhau; người dân luôn có tinh thần chịu thương, chịu khó, đoàn kết, giàu lòng thương yêu giúp đỡ lẫn nhau, thi đua phát triển kinh tế xã hội, không ngừng xây dựng nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân.

Không có hoạt động ly khai, đòi tự trị; Không có mâu thuẫn, tranh chấp phức tạp, kéo dài trong nội bộ Nhân dân; Không xảy ra tình trạng kích động, xúi giục, cưỡng ép, dụ dỗ, mua chuộc, lôi kéo người khác tập trung đông người khiếu nại, gây rối an ninh, trật tự công cộng hoặc lợi dụng việc khiếu nại để tuyên truyền chống Nhà nước; xâm phạm lợi ích của Nhà nước; xuyên tạc, vu khống, đe dọa, xúc phạm uy tín, danh dự của cơ quan, tổ chức, người có trách nhiệm được phân công giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Công an đã tham mưu kịp thời cho cấp ủy, chính quyền kiện toàn Ban chỉ đạo, ra Quyết định phân công trách nhiệm cụ thể về công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện tiêu chí Tiêu chí đảm bảo ANTT xã đạt chuẩn NTM nâng cao và các tiêu chí khác. Sau khi Ban chỉ đạo được kiện toàn và đồng thời phân công trách nhiệm phụ trách các địa bàn đã thường xuyên bám sát Chương trình, Kế hoạch, nội dung hướng dẫn của Công an huyện, ủy ban nhân dân xã để hướng dẫn các thôn xây dựng hồ sơ và tiến hành tổ chức thực hiện.

Hàng năm, khu dân cư có bản đăng ký phần đầu đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”; 100% hộ gia đình đăng ký cam kết giao ước thi đua xây dựng khu dân cư “An toàn về ANTT”

Thực hiện các hoạt động phòng ngừa tội phạm, tai nạn, tệ nạn xã hội và vi phạm pháp luật khác. Kiểm chế các loại tội phạm, tai nạn, tệ nạn xã hội và vi phạm pháp luật khác so với năm trước, không để xảy ra tội phạm nghiêm trọng và không có công dân của khu dân cư phạm tội nghiêm trọng trở lên, không có tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội, không phát sinh người mắc tệ nạn xã hội ở cộng đồng. Không để xảy ra cháy, nổ, tai nạn giao thông và tai nạn lao động nghiêm trọng do công dân ở khu dân cư gây ra ở cộng đồng. Hòa giải, giải quyết tốt các mâu thuẫn tại cộng đồng, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở.

Công an xã đã ban hành Kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu, đề xuất cấp ủy đảng, chính quyền các chủ trương, biện pháp và tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn. Năm 2024, Công an xã Thạch Liên đã triển khai diễn đàn Công an lắng nghe ý kiến nhân dân 7/7 đơn vị thôn. Xác định mục tiêu lấy dân làm gốc, xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, xây dựng môi trường quân dân khăng khít trong nhân dân.

7/7 đơn vị thôn được công nhận đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”. Trong năm qua UBND xã đã thành lập tổ Công an viên 7/7 đơn vị thôn. Tổ chức các lớp đào tạo tập huấn bồi dưỡng kiến thức cho các thành viên; họp quán triệt và triển khai các nhiệm vụ cho lực lượng Công an viên. 100% tổ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ đảm bảo ANTT tại địa bàn thôn, không công an viên nào bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên. Lực lượng Công an, Quân sự xã duy trì nghiêm túc chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực sẵn sàng chiến đấu, chỉ đạo, phân công Lực lượng dân quân, Thôn đội trưởng, Công an viên trực sẵn sàng chiến đấu trong các dịp lễ, Tết theo đúng quy định.

Nội bộ luôn đoàn kết, triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật, có quy ước, hương ước và mô hình tự quản về an ninh, trật tự ở khu dân cư luôn được quan tâm và hoạt động có hiệu quả.

2. Hợp tác và liên kết phát triển kinh tế xã hội

2.1. Có các mô hình kinh tế hợp tác và liên kết phát triển kinh tế xã hội

Tập trung chỉ đạo phát triển kinh tế nông thôn, đầu tư xây dựng hoàn thiện cơ sở vật chất hạ tầng kinh tế xã hội như giao thông, thủy lợi, cơ sở vật chất văn hóa, viễn thông, y tế, giáo dục đáp ứng yêu cầu về phát triển bền vững, thực hiện chuyển đổi số, đẩy mạnh phát triển sản xuất xây dựng nhân rộng các mô hình kinh tế chỉ đạo thực hiện chuyển đổi tập trung tích tụ ruộng đất, sản phẩm Bánh

chung, bánh tét Tân Hương, thôn Lợi đạt sản phẩm OCOOP, đẩy mạnh phát triển chăn nuôi bò ZêBu, hàng năm xuất chuồng từ 70 -100 con/năm, lợn, gia cầm theo mô hình trang trại, gia trại, lợn thịt đạt từ 100 đến 150 con, gia cầm từ 250 đến 300 ngàn con, thương mại dịch vụ phát triển toàn diện trên 150 hộ kinh doanh dịch vụ đạt hiệu quả cao.

Công tác phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề nông thôn được quan tâm chú trọng trong năm cấp ủy Đảng, Chính quyền đã quan tâm lãnh đạo chỉ đạo quy hoạch các vùng TTCN, TMDV, kêu gọi thu hút đầu tư nhằm đẩy mạnh phát triển tiểu thủ công nghiệp ngành nghề nông thôn từ đó đã thu hút doanh nghiệp Loan Thắng đầu tư xây dựng nhà máy gạch không nung quy mô diện tích 1,5 ha tổng mức đầu tư gần 30 tỷ đồng, thu hút hàng chục lao động địa phương, các ngành nghề như sản xuất vật liệu xây dựng, mộc dân dụng, cắt tóc gội đầu, chăm sóc sắc đẹp, nghề truyền thống từng bước phát triển tạo được nhiều việc làm cho lao động nông thôn có thu nhập ổn định. Hiện nay trên địa bàn xã có 08 doanh nghiệp, 03 hợp tác xã hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả, có 420 người xuất khẩu lao động ở nước ngoài, hơn 1100 lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh hàng năm đưa về nguồn thu nhập lớn cho gia đình. Tập trung chỉ đạo chuyên dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đưa giống mới có năng suất cao vào sản xuất, quy hoạch vùng sản xuất tập trung, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đưa cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp.

2.2. Có nhiều hoạt động phát triển sản xuất kinh doanh thu hút lao động việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân

Trong những năm qua, các hoạt động phát triển sản xuất kinh doanh đã đóng góp quan trọng vào việc tạo ra nhiều cơ hội việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, đặc biệt là những người dân trong độ tuổi lao động. Những hoạt động này không chỉ giúp cải thiện đời sống của người lao động mà còn thúc đẩy sự phát triển kinh tế bền vững của địa phương. Việc ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp, như trồng trọt, chăn nuôi và thủy sản, giúp tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, đồng thời giảm thiểu chi phí sản xuất. Các mô hình nông nghiệp thông minh được áp dụng như quy hoạch vùng sản xuất lúa chất lượng cao, vùng sản xuất rau an toàn, khu dân cư, khu chăn nuôi tập trung được hình thành. Kêu gọi các nguồn lực đầu tư, phát huy lợi thế của từng vùng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Toàn xã có 4 doanh nghiệp, có 5 HTX và các hộ kinh doanh buôn bán ổn định và phát triển doanh thu đạt khá. Có 165 hộ kinh doanh, chủ yếu là kinh doanh hàng tạp hóa, một số hộ sửa chữa các loại máy móc, kinh doanh vận tải, tắc xi, xay xát, hàng ăn, phục vụ đám cưới, hàn xì, xây dựng, thu mua nông sản.

Chú trọng xây dựng sản phẩm chủ lực của xã như: Mô hình rau, củ, quả an toàn, lúa hàng hóa chất lượng cao, mô hình chăn nuôi bò nhốt, cá nước ngọt. Xây dựng chuỗi sản phẩm **OCOP** HTX mây tre Đan Hoàng Phương, sản phẩm Bánh chưng, bánh tét Tân Hương, thôn Lợi, kêu gọi thu hút đầu tư nhằm đẩy mạnh phát triển tiểu thủ công nghiệp ngành nghề nông thôn từ đó đã thu hút doanh nghiệp Loan Thắng, thu hút hàng chục lao động địa phương, các ngành nghề như sản xuất vật liệu xây dựng, mộc dân dụng, cắt tóc gội đầu, chăm sóc sắc đẹp, nghề truyền thống từng bước phát triển tạo được nhiều việc làm cho lao động nông thôn có thu nhập ổn định. Hiện nay trên địa bàn xã có 08 doanh nghiệp, 03 hợp tác xã hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả, có 420 người xuất khẩu lao động ở nước ngoài, hơn 1100 lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh hàng năm đưa về nguồn thu nhập lớn cho gia đình.

Các dự án xây dựng, phát triển hạ tầng giao thông, thủy lợi, nhà ở cũng tạo ra hàng ngàn việc làm cho người lao động, đặc biệt là dự án Visip đang được xây dựng sẽ tạo cơ hội việc làm cho người dân có thu nhập ổn định trong tương lai.

Các dịch vụ như khách sạn, nhà hàng cũng đã tạo ra nhiều cơ hội việc làm cho người dân địa phương, trên toàn xã có 2 nhà nghỉ và hơn 30 các nhà hàng, quán ăn sáng, 56 kioot kinh doanh tạp hóa và các đại lý kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật khác, các hoạt động phát triển sản xuất kinh doanh đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân và thúc đẩy sự phát triển kinh tế của địa phương.

Xác định quy hoạch là khâu quan trọng trong việc định hướng phát triển lâu dài, công tác quy hoạch đã được xã nhà quan tâm, xây dựng sát đúng với tình hình thực tế của địa phương tạo ra nguồn công việc lâu dài và bền vững cho người dân.

3. Thực hiện tốt công tác quân sự, quốc phòng của địa phương

3.1. Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các Nghị quyết của Đảng, Quân ủy Trung ương, chỉ thị, mệnh lệnh của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh quân khu về thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng sẵn sàng chiến đấu, cứu hộ cứu nạn

Ngay từ đầu năm Ban CHQS xã cùng với MTTQ, các ban, ngành đoàn thể cấp xã đã tham mưu tổ chức quán triệt nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên về thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng dân quân và đoàn viên, hội viên từ xã đến thôn; kịp thời ban hành nghị quyết, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng sát với tình hình địa phương. Triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện

chiếu đấu, giáo dục chính trị, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng; công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ, các hoạt động kỷ niệm nhân các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, quân đội và địa phương.

Tổ chức tốt hội nghị tổng kết công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng. Sau khi tổ chức ký kết, MTTQ và các ban, ngành đoàn thể đã triển khai thực hiện một cách nghiêm túc có hiệu quả nhiệm vụ quân sự - quốc phòng gắn với phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Ban CHQS xã đã phối hợp tổ chức, hướng dẫn, chỉ đạo công tác tuyên truyền, giáo dục về tình hình nhiệm vụ quân sự - quốc phòng cho các đối tượng có 10 tin bài được cập nhật, quán triệt nghị quyết của cấp ủy đảng về tình hình nhiệm vụ quân sự - quốc phòng của LLVT Quân khu 4, tỉnh, huyện.

Các ban, ngành đoàn thể đã làm tốt công tác tuyên truyền vận động Nhân dân tích cực tham gia thực hiện nhiệm vụ QS - QP của địa phương, chấp hành nghiêm Luật Nghĩa vụ quân sự, tuyên truyền cho đoàn viên, thanh niên trong độ tuổi tham gia đăng ký độ tuổi 17 có 42 thanh niên, độ tuổi 18 – 25 có 155 thanh niên; thực hiện nghĩa vụ quân sự. Phối hợp với Đoàn thanh niên, Ban Văn hóa tổ chức gặp mặt, trao tặng quà cho 5 thanh niên thanh niên lên đường nhập ngũ, tham gia Nghĩa vụ Công an nhân dân góp phần động viên kịp thời con em quê hương lên đường thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc, để lại tình cảm, ấn tượng tốt đẹp cho thanh niên, thân nhân và toàn thể Nhân dân địa phương. Tổ chức các hoạt động ý nghĩa thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Hội quốc phòng toàn dân, ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam chủ động lên kế hoạch tuyên truyền ngày 22/12. Phối hợp Ban văn hóa làm tốt công tác tuyên truyền về nhiệm vụ quân sự - quốc phòng của Quân đội, của địa phương cho LLVT và Nhân dân. Trong năm đã đăng tải các chuyên mục và tin, bài về nhiệm vụ quân sự - quốc phòng trên phương tiện thông tin đại chúng có 27 tin bài được cập nhật.

3.2. Đẩy mạnh nâng cao chất lượng xây dựng các mô hình về quốc phòng địa phương, dân quân tự vệ

Trong những năm qua, công tác xây dựng quốc phòng của địa phương và lực lượng dân quân tự vệ đã đạt được nhiều kết quả đáng kể, đóng góp vào việc duy trì an ninh, trật tự và bảo vệ biên cương của Tổ quốc. Công tác huấn luyện cho lực lượng dân quân tự vệ và cán bộ quốc phòng địa phương thực hiện rất tốt và đồng đều các chương trình huấn luyện được xây dựng chuyên sâu về chiến đấu, phòng thủ, bảo vệ cơ sở hạ tầng, nhất là trong bối cảnh chiến tranh công nghệ cao, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ huấn luyện và bảo vệ được đầu tư đầy đủ.

Mô hình tổ chức dân quân tự vệ được triển khai đồng bộ trên 7 thôn, đây là một trong những mô hình cơ bản trong việc xây dựng lực lượng quốc phòng tại cơ sở. Các đơn vị dân quân tự vệ đã phát huy vai trò trong việc bảo vệ an ninh trật tự, hỗ trợ các lực lượng công an và quân đội trong công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, việc xây dựng và nâng cao chất lượng các mô hình về quốc phòng địa phương và dân quân tự vệ là một nhiệm vụ quan trọng mà chính quyền địa phương chỉ đạo thực hiện các mô hình này đã được cải thiện và nâng cao để đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới và tình hình thực tế của địa phương nhằm mục đích củng cố và phát triển lực lượng quốc phòng tại cơ sở, từ đó bảo vệ an ninh quốc gia và giữ vững ổn định xã hội.

Quán triệt quan điểm xây dựng nền QPTD gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, xây dựng LLVT vững chắc để đảm bảo hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, kiện toàn xây dựng LLDQ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, có đủ năng lực để tham mưu thực hiện tốt nhiệm vụ QP-AN.

Trong năm 2024 đã kiện toàn trung đội nòng cốt đủ 28 đ/c bảo đảm chất lượng. Xây dựng lực lượng tại chỗ tại 7 thôn là 21 đ/c. Lực lượng bình chủng là 15 đ/c.

Lực lượng dự bị động viên hạng 1 là 89 đ/c. Trong đó đã bổ nhiệm vào các giữ chức vụ chỉ huy tại các đơn vị là 07 đồng chí. (3 đồng chí sỹ quan và 11 đồng chí hạ sỹ quan). Lực lượng dự bị hạng hai là 95 đ/c. Hiện nay đã được sắp xếp vào các đơn vị dự bị động viên theo quy định. Các đồng chí được bổ nhiệm luôn chấp hành tốt chế độ sinh hoạt học tập của cấp trên và tham gia thực hiện các nhiệm vụ tại địa phương. Trong năm đã điều động lực lượng dự bị động viên tham gia huấn luyện sẵn sàng chiến đấu của đơn vị Đoàn kinh tế quốc phòng 337 tại tỉnh Quảng Trị 15 ngày.

3.3. Hoàn thành chỉ tiêu tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ được giao

Hàng năm Ban chỉ huy Quân sự xã đã ban hành kế hoạch, Quyết định, thông báo, công văn triển khai nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ theo quy định. Ban CHQS xã đã phối hợp tổ chức, hướng dẫn, chỉ đạo công tác tuyên truyền, giáo dục về tình hình nhiệm vụ quân sự - quốc phòng cho các đối tượng có 18 tin bài được cập nhật, quán triệt nghị quyết của cấp ủy đảng về tình hình nhiệm vụ quân sự - quốc phòng của LLVT Quân khu 4, tỉnh, huyện.

Cấp ủy, chính quyền quán triệt sâu sắc, chỉ đạo quyết liệt, triển khai đồng bộ các biện pháp trong thực hiện quy trình tuyển, giao quân; nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu, phát huy vai trò nòng cốt của cơ quan quan quân sự trong tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai tổ chức thực hiện.

Lãnh đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, biện pháp phù hợp về Luật nghĩa vụ quân sự hiện hành; nắm chắc số lượng, chất lượng

nguồn công dân sẵn sàng nhập ngũ; chú trọng tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ những công dân là đảng viên, công dân có trình độ văn hoá cao, đã tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng, con em cán bộ công chức, viên chức, LLVT và có sức khoẻ tốt.

Thực hiện có hiệu quả công tác Đảng, công tác chính trị, trước, trong và sau tuyển, giao quân; văn hoá, truyền thanh, tư pháp đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về nghĩa vụ quân sự; nhất là Nghị định số 37/2022/NĐ-CP ngày 06/6/2022 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu; kịp thời động viên công dân trong độ tuổi tự giác thực hiện nghĩa vụ quân sự, công dân trúng tuyển hăng hái lên đường nhập ngũ.

Rà soát chặt chẽ nguồn công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ; chỉ đạo kịp thời kiện toàn Hội đồng nghĩa vụ quân sự; quản lý chặt chẽ số thanh niên đã trúng tuyển; thực hiện tuyển, giao quân nhanh gọn, khoa học. Kiên quyết xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân vi phạm về nghĩa vụ quân sự. Giải quyết kịp thời những kiến nghị, khiếu nại.

Chỉ đạo tổ chức các hoạt động giao lưu, liên hoan tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ bằng nhiều hình thức, biện pháp phù hợp với tình hình, bảo đảm ý nghĩa thiết thực; tổ chức đưa công dân bàn giao nhanh gọn, an toàn. Tổ chức đón quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương chu đáo; tiếp tục quan tâm thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, hướng nghiệp, học nghề, tặng quà cho quân nhân xuất ngũ.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát huy nội lực, huy động ngoại lực bảo đảm quà cho công dân nhập ngũ. Thực hiện tốt việc sơ, tổng kết, rút kinh nghiệm, hàng năm luôn vượt chỉ tiêu trên giao.

Công tác đấu tranh, ngăn chặn các âm mưu, luận điệu chống phá của các thế lực thù địch trên các phương diện:

Tham mưu nâng cao hiệu quả hoạt động của an ninh nông thôn, tham gia đấu tranh phòng, chống làm thất bại âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, quản lý chặt chẽ tình hình tư tưởng của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Triển khai đồng bộ các biện pháp nắm, quản lý, định hướng và giải quyết tư tưởng, chủ động phát hiện, ngăn ngừa những tư tưởng sai trái, hạn chế thấp nhất vi phạm kỷ luật, pháp luật của cán bộ, đảng viên, góp phần giữ vững nền tảng tư tưởng của Đảng, xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng.

Cấp ủy, chính quyền, Ban chỉ huy quân sự, Công an thường xuyên quán triệt cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về âm mưu thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, từ đó nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng đối phó với mọi tình huống, trong tình hình hiện nay. Lực lượng dân quân phối hợp chặt

chê với lực lượng an ninh để tăng cường công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, đảm bảo ổn định để phát triển, duy trì tốt chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, trực phòng chống bão lụt, sẵn sàng huy động lực lượng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Năm 2024 có 05 công dân lên đường làm nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thôn Phú quý 02, thôn Nguyên 01, Khang 01, ninh 01 đảm bảo chỉ tiêu huyện giao. Năm 2025 HDNVQS xã đã tổ chức khám sơ tuyển 57 công dân, trúng 25/57.

3.4. Nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang địa phương, thực hiện huấn luyện “3 thực chất”, “4 tại chỗ” kết hợp tập trung xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực tiêu biểu”

Quán triệt phương châm “3 thực chất”, Đảng ủy chính quyền địa phương xã Thạch Liên đã xây dựng kế hoạch, xác định mục tiêu, biện pháp cụ thể đối với từng nội dung, coi đây là điều kiện quan trọng, bắt buộc phải thực hiện thật tốt để nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của đơn vị. Mọi cấp, mọi ngành, mọi người có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác huấn luyện; huấn luyện đúng đối tượng và đạt 3 thực chất (*học thực chất, dạy thực chất, kiểm tra thực chất*) và đảm bảo an toàn. Cụ thể hóa tinh thần thực chất, thực sự, thực tế cả trong chuẩn bị giáo án, vật chất, đội mẫu... Giáo án phải có ví dụ, liên hệ cụ thể, chỉ ra những sai sót thường gặp trong quá trình thao tác, luyện tập; vật chất, mô hình phải sát nội dung, phù hợp thực tiễn, hạn chế trừu tượng; cán bộ huấn luyện phải làm mẫu động tác chuẩn xác trên vũ khí, khí tài thực...Phương châm “3 thực chất” không chỉ khắc phục tình trạng vênh nhau giữa huấn luyện lý thuyết, mô phỏng với thực tế diễn tập có bắn đạn thật và bệnh thành tích trong huấn luyện mà còn giúp cán bộ, chiến sĩ hiểu sâu, nắm chắc, vận dụng thành thạo yếu lĩnh động tác, tự tin thực hiện chức trách, nhiệm vụ.

Phòng, chống thiên tai được thực hiện theo phương châm bốn tại chỗ: chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; phương tiện, vật tư tại chỗ; hậu cần tại chỗ. Lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai trong quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, địa phương và quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành.

II. Đời sống kinh tế ổn định và từng bước phát triển

1. Thu nhập bình quân đầu người bằng hoặc cao hơn năm trước

Thu nhập bình quân đầu người năm 2023 của xã Thạch Liên theo chuẩn nông thôn mới là 51,5 triệu đồng/người/năm.

Năm 2024 theo số liệu điều tra thu nhập bình quân đầu người của người dân xã Thạch Liên theo chuẩn nông thôn mới đạt 55,2 triệu đồng/người/năm.

2. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều thấp hơn so với mức trung bình của địa phương

Xác định đẩy mạnh phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập giảm nghèo bền vững là nhiệm vụ chính trị trọng tâm thường xuyên, trong những năm gần đây gắn với xây dựng xã đạt chuẩn NTM, phấn đấu xây dựng xã NTMNC, cấp ủy Đảng, Chính quyền đã tập trung chỉ đạo đầu tư xây dựng hoàn thiện cơ sở hạ tầng KT-XH thu hút nhiều nguồn lực, chính sách của cấp trên đồng thời tiếp tục ban hành nhiều chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp nông thôn và xây dựng NTM, quan tâm phát triển kinh tế hộ gia đình, thực hiện tốt chính sách xã hội, chính sách giảm nghèo và chính sách người có công, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân Dân ngày càng được nâng lên.

Theo điều tra năm 2024 xã Thạch Liên có 15 hộ, 57 nhân khẩu hộ nghèo đa chiều, chiếm tỷ lệ 1,13%; hộ cận nghèo 29 hộ, 127 nhân khẩu, chiếm tỷ lệ 2,16%. Tỷ lệ hộ nghèo năm 2024 là: 3,29% thấp hơn so với mức trung bình quy định.

Năm 2024 đã hỗ trợ làm mới, tu sửa nhà ở cho hộ nghèo, gia đình chính sách. Làm mới 01 nhà, sửa chữa một nhà với tổng kinh phí 63 triệu đồng.

3. Hệ thống đường điện đảm bảo an toàn trên địa bàn

3.1. Triển khai tốt các quy định về an toàn điện

Xã Thạch Liên có 97% hệ thống đường điện từ trực chính đến ngõ thôn đều được lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng tự động với chế độ cài đặt giờ thấp sáng tự động. Hệ thống điện (bao gồm các nguồn từ lưới điện quốc gia hoặc ngoài lưới điện quốc gia; hệ thống các trạm biến áp phân phối, các đường dây trung áp, các đường dây hạ áp, công tơ đo đếm phục vụ sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân) trên địa bàn xã đảm bảo đạt yêu cầu kỹ thuật của ngành điện. Không tồn tại các điểm vi phạm an toàn lưới điện cao áp. Các đường dây điện được bó gọn, không để trùng võng. Các cột điện là cột bê tông cốt thép không bị nứt, vỡ, đổ, nghiêng đảm bảo an toàn. Các cột điện được đặt ở mép đường, không cản trở giao thông. Các cột điện được lắp đặt đầy đủ, công tơ điện được kiểm tra và định kỳ thay mới, đường dây dẫn từ công tơ về hộ dưới 20 m.

Tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ các nguồn đạt 100%. Các hoạt động ngừng, giảm mức cung cấp điện được thực hiện theo đúng quy định của ngành điện. Trước khi thực hiện việc ngừng, giảm mức cung cấp điện, Công ty điện lực đều có thông báo để doanh nghiệp, hộ gia đình sắp xếp kế hoạch sản xuất, sinh hoạt. Trong vòng nhiều năm trở lại không xảy ra vụ việc mất an toàn về điện.

Toàn xã có 08 trạm biến áp, tổng số công suất 1.780 KVA/trạm, có 34,57 km đường dây hạ áp, thường xuyên được đầu tư nâng cấp tu sửa đảm bảo an toàn tuyệt đối trong sử dụng điện.

Toàn xã có 1.343 hộ/1.343 hộ có đăng ký trực tiếp và được sử dụng điện sinh hoạt, sản xuất đảm bảo an toàn, tin cậy và ổn định.

3.2. 100% cơ sở hộ kinh doanh trên địa bàn được cung cấp đảm bảo nguồn điện cho sinh hoạt và sản xuất

Các cơ sở kinh doanh trên địa bàn xã Thạch Liên được cung cấp đảm bảo nguồn điện cho sinh hoạt và sản xuất, chiếm tỷ lệ 100%.

3.3. Không có điểm vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp

UBND xã phối hợp với Công an xã tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân chặt hạ cây ở ngoài hành lang có nguy cơ đổ vào đường dây theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Nghị định 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 và khoản 8, Điều 1 Nghị định 51/2020/NĐ-CP ngày 21/4/2020 của Chính phủ; bố trí kinh phí bồi thường việc chặt hạ cây theo điểm 2, khoản 16, Điều 1 Nghị định 51/2020/NĐ-CP ngày 21/4/2020 của Chính phủ; Tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về an toàn lưới điện cao áp để nhân dân trên địa bàn biết, thực hiện; phối hợp với Điện lực kiểm tra lưới điện nhằm phát hiện kịp thời công trình, nhà ở, lán trại, cây cối vi phạm hành lang lưới điện cao áp, có biện pháp xử lý không để phát; Năm 2024 xã Thạch Liên không có điểm vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp.

3.4. Định kỳ kiểm định, kiểm tra an toàn kỹ thuật các thiết bị; thường xuyên bảo dưỡng, thay thế dụng cụ điện trên địa bàn

Hàng năm UBND xã phối hợp với điện lực Thạch Hà thực hiện kiểm định, kiểm tra an toàn kỹ thuật các thiết bị điện theo thường kỳ.

4. Tổ chức, quản lý, sử dụng đúng mục đích và hoạt động có hiệu quả các công trình công cộng, trường học, trạm y tế

4.1. 100% các công trình công cộng, trường học, trạm y tế trên địa bàn được đưa vào sử dụng đúng mục đích, công năng, hoạt động hiệu quả tốt

Hàng năm, UBND xã ban hành Quy chế hoạt động và quản lý các công trình công cộng tại địa phương, ban hành Thông báo phân công nhiệm vụ cho cán bộ, công chức phụ trách trực tiếp quản lý và sử dụng các công trình công cộng trên địa bàn xã. Thạch Liên có 01 khuôn viên trung tâm văn hóa xã được xây dựng kiên cố bởi 01 dãy nhà cao tầng với các phòng làm việc được trang bị đầy đủ các thiết bị cho cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; 01 hội trường trung tâm với hệ thống loa truyền thanh đảm bảo, 250 ghế ngồi, được trang trí khánh tiết đúng quy định; 01 trạm Y tế được trang bị đầy đủ hệ thống cơ sở vật chất và đội ngũ nhân viên chuẩn về trình độ, thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh ban đầu cho nhân dân; Cơ sở giáo dục gồm trường Tiểu học và trường Mầm non đều đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, các đồ dùng thiết bị dạy và học đảm bảo theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục đào tạo; 01 khu vui chơi người

già và trẻ em được trang bị 11 món dụng cụ tập luyện thể dục thể thao và các trò chơi phục vụ nhu cầu; Các Di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn được quản lý tốt, hầu hết các công trình công cộng, trường học và trạm y tế xã đều được lắp đặt Wifi miễn phí.

4.2. Xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về y tế tại Quyết định 1300/QĐ-BYT ngày 09/3/2023 của Bộ Y tế

Cơ sở vật chất đảm bảo theo tiêu chuẩn Quốc gia y tế xã. Có đủ trang thiết bị hoạt động tốt đảm bảo cơ cấu theo tiêu chuẩn Quốc gia y tế xã, đạt 100%. Các thiết bị, đồ dùng trong phòng làm việc, phòng khám được sắp xếp một cách khoa học, gọn gàng và ngăn nắp, các phòng được bố trí theo đúng tiêu chuẩn của tiêu chí chuẩn Quốc gia về y tế, thuận tiện cho việc sử dụng khi cần. Trạm y tế xã đã được cấp trên cấp cho một số trang thiết bị y tế hiện đại, để kịp thời đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nhân dân: tủ lạnh chuyên dụng, máy hút dịch, máy phân tích nước tiểu, máy theo dõi tim thai, nồi hấp tiệt trùng, máy tính để bàn, máy in, máy siêu âm, kính hiển vi, máy châm cứu, máy điện châm... Nhân lực của trạm y tế có 1 bác sĩ, 6 cử nhân đại học, cao đẳng... đảm bảo trình độ, được đào tạo theo chuyên môn đúng chức danh, vị trí chuyên môn công tác. Công tác quản lý Nhà nước về Y tế trên địa phương được tăng cường, việc chăm sóc sức khỏe cho người dân ngày càng được chú trọng. Tổng số sinh trong năm là 64 cháu giảm 24 cháu so với cùng kỳ trong đó sinh con thứ 3 là 16 cháu, giảm 3 cháu so với cùng kỳ, tỷ lệ sinh con thứ 3 chiếm 25%.

Công tác khám chữa bệnh ban đầu tại trạm y tế xã được thực hiện tốt, trong năm đã có 205 lượt người đến khám chữa bệnh tại trạm tăng 24% so với cùng kỳ, tỷ lệ trẻ em 5 tuổi suy dinh dưỡng 9,8 %, hàng tháng tổ chức tiêm phòng vắc xin cho trẻ em trong diện tiêm phòng, cho trẻ uống vitaminA, cân đo trẻ đạt 100%, trong năm không có dịch bệnh xảy ra trên địa bàn, không có tai biến xảy ra tại trạm.

Tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95% bằng 100% kế hoạch; BHXH đạt 90/65 sổ đạt 138.5% kế hoạch giao.

4.3. 100% trường học trên địa bàn được công nhận đạt chuẩn quốc gia, trong đó ít nhất 01 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2

Công tác giáo dục luôn được quan tâm và tạo mọi điều kiện thuận lợi để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ với hiệu quả cao, nhằm thực hiện mục tiêu nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực phát triển nhân tài. Về giáo dục. Phong trào xã hội hoá giáo dục tiếp tục được phát huy, chất lượng giáo dục được nâng lên rõ rệt số giáo viên giỏi ngày càng được nâng cao, số học sinh đạt học sinh giỏi tỉnh, huyện của các cấp từ TH đến THPT năm học 2023-2024 có 143 em ở các trường đạt học sinh giỏi tỉnh, huyện, Quốc gia và đậu vào các trường đại học

cụ thể như sau: 28 em đậu vào các trường đại học, 48 em học sinh giỏi cấp quốc gia, 32 em học sinh giỏi tỉnh, 35 em học sinh giỏi huyện;

Về cơ sở vật chất phục vụ dạy và học của 2 nhà trường TH và MN.

Năm 2024 được sự quan tâm của cấp trên đã đầu tư xây dựng dãy trường học 3 tầng ở trường mầm non với tổng giá trị 13 tỷ, cơ sở vật chất phục vụ dạy, học tiếp tục được đầu tư trang bị như phòng máy vi tính, phòng đọc ...

Trường Mầm Non đạt: Danh hiệu thi đua tập thể: Tập thể lao động xuất sắc, được UBND huyện tặng giấy khen, Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở: 3 cô, lao động tiên tiến: 22 cô, giáo viên giỏi cấp Huyện: 2 cô, UBND huyện tặng giấy khen: 2 cô;

Trường Tiểu Học đạt: Về tập thể : xếp loại thi đua tập thể lao động xuất sắc, công đoàn CS vững mạnh: LĐLĐ tỉnh tặng Bằng khen, liên đội: Đạt Liên đội xuất sắc, được Huyện Đoàn tặng giấy khen, thư viện trường được Shi Zhan ghi nhận tổ chức phong trào đọc xuất sắc, danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở: 3 cô, danh hiệu Lao động tiên tiến, giấy khen của Chủ tịch UBND huyện: 3 cô;

Các trường đạt chuẩn mức độ 2.

III. Đời sống văn hóa, tinh thần lành mạnh, phong phú

1. Tỷ lệ thôn, tổ dân phố đạt danh hiệu thôn, tổ dân phố văn hóa trong năm

Trong những năm qua, phong trào xây dựng thôn văn hoá phát triển cả về số lượng và chất lượng, trở thành phong trào sôi nổi và rộng khắp trong các khu dân cư. Năm 2024 việc bình xét thôn văn hoá hàng năm được tiến hành đúng quy trình, thủ tục dựa trên các tiêu chuẩn Nghị định 86/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ Quy định về khung tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” và Quyết định số 19/2024/QĐ-UBND ngày 30 tháng 8 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, quy định chi tiết tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Xã đã tiến hành thực hiện đúng các bước theo quy định, đối chiếu với các tiêu chuẩn 7/7 thôn đủ điều kiện để trình Ủy ban nhân dân huyện công nhận danh hiệu thôn văn hoá, đạt tỷ lệ 100%;

Phong trào xây dựng thôn văn hoá đã được sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân, do đó phong trào phát triển nhanh, sâu rộng, khơi dậy niềm tin và sự thi đua sáng tạo trong từng cộng đồng dân cư ở thôn. Vì vậy đã phát huy tốt vai trò tự quản, ý thức chủ động, tích cực của cộng đồng, đặc biệt là ý thức tự giác, tinh thần tương thân, tương ái, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, công tác trợ giúp các gia đình khó khăn, công tác xóa đói giảm nghèo đã được các cấp chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các ngành đoàn thể quan tâm tạo điều

kiện giúp đỡ thường xuyên. Việc thực hiện Hương ước thôn đã phát huy được hiệu quả, nhiều phong tục, tập quán tốt đẹp, các giá trị văn hóa truyền thống được gìn giữ, bảo tồn, phát huy, quan hệ gia đình, hàng xóm ngày càng được gắn bó, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương được giữ vững. Phong trào xây dựng thôn văn hóa đã góp phần quan trọng thúc đẩy sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn xã.

2. Thiết chế văn hóa, thể thao có cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo; được quản lý, sử dụng đúng mục đích, hoạt động thường xuyên, hiệu quả

2.1. Trung tâm văn hóa thể thao xã, phòng, thị trấn đạt chuẩn theo quy định tại Thông tư số 12/2010/TT-BVHTTDL ngày 22/12/2010, Thông tư 05/2014/TT-BVHTTDL ngày 30/5/2014; Thông tư 14/2016/TT-BVHTTDL ngày 21/12/2016 của Bộ Văn hóa và Du lịch

Trong thời gian qua, xã luôn xác định phát triển văn hóa là nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị; tập trung chỉ đạo thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” chú trọng gắn kết với phát triển văn hóa nông thôn, xây dựng nông thôn mới, xây dựng nếp sống văn minh. Khuyến khích tham gia xã hội hóa để xây dựng thiết chế văn hóa, các công trình văn hóa lịch sử truyền thống; đầu tư cơ sở vật chất văn hóa và xây dựng con người văn hóa trong tình hình mới. Đến nay, hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn xã đã được đầu tư xây dựng, đáp ứng được yêu cầu phục vụ Nhân dân, gồm: trung tâm văn hóa- thể thao xã, nhà văn hóa các thôn... Các thiết chế văn hóa đều đáp ứng được nhiệm vụ tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cũng như tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao phục vụ Nhân dân vào những dịp lễ hội, kỷ niệm các ngày lễ lớn và các sự kiện chính trị quan trọng của địa phương, góp phần nâng cao đời sống tinh thần và nhu cầu hưởng thụ văn hóa của Nhân dân. Trung tâm văn hóa xã được đầu tư xây dựng và có trang thiết bị phục vụ cho các hoạt động văn hóa. Xã được đầu tư xây dựng sân thể thao xã đảm bảo cho việc tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ và đáp ứng nhu cầu luyện tập thể thao của Nhân dân trong xã. Thành lập Ban chủ nhiệm, phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm văn hóa- thể thao xã, đảm bảo quản lý chặt chẽ, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, đúng quy định nguồn kinh phí được hỗ trợ.

7/7 thôn có nhà văn hóa với quy mô chỗ ngồi 180 ghế, được trang bị đầy đủ loa máy, phong màn, bảng biểu, các tủ sách sách pháp luật và các loại đầu sách khác nhau phục vụ nhu cầu đọc cho nhân dân; 7/7 nhà văn hóa thôn được lắp đặt wifi miễn phí; 7/7 thôn có sân bóng đá rộng 500 m²; 7/7 thôn có sân bóng chuyền, sân cầu lông, khu vui chơi giải trí rộng gần 500 m² được trang bị hệ

thống đèn điện cao áp phục vụ nhu cầu thể dục thể thao. Hệ thống loa máy, các bảng biểu trong nhà văn hóa thôn được trang bị đầy đủ, trang trí khánh tiết đúng quy định. Mỗi đơn vị thôn được trang bị 06 dụng cụ thể thao phục vụ nhu cầu thể dục thể thao của nhân dân.

7/7 thôn đã lắp đặt hệ thống mạng Wifi phục vụ truy cập internet miễn phí cho người dân.

2.2. Các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục, thể thao, vui chơi giải trí được tổ chức thường xuyên phục vụ nhân dân theo quy định

Xã Thạch Liên là đơn vị có bề dày về truyền thống văn hóa, đời sống tinh thần của nhân dân vô cùng phong phú và phát triển. Vào dịp đầu năm, nhân dịp mừng Đảng mừng xuân với các hoạt động tổ chức đêm giao lưu văn nghệ quần chúng, các giải bóng chuyền nam, nữ.

Trong năm 2024, UBND xã đã tổ chức 01 giải bóng đá nam, 1 giải bóng chuyền Nam, 01 giải cờ tướng, 02 chương trình giao lưu văn nghệ quần chúng 01 chương trình giao lưu dân vũ 7/7 đơn vị thôn nhân kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ, ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3 và giải bóng chuyền nữ kỷ niệm nhân ngày 20/10; Tổ chức 01 Hội thi “Tìm hiểu kiến thức đạo đức, lối sống trong gia đình” năm 2024 ; Tổ chức xã Thạch Liên tổ chức 01 giải bóng đá nam, 01 chương trình văn nghệ với 5 tiết mục đón bằng Nông thôn mới nâng cao. Với sự phát triển mạnh mẽ của các câu lạc bộ văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao của các thôn trên địa bàn toàn xã đã tạo nên một môi trường đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh, phong phú và phát triển hơn bao giờ hết trên quê hương Thạch Liên.

2.3. Duy trì thường xuyên hoạt động của câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao tại cơ sở thu hút đông đảo người dân tham gia

Trên địa bàn xã trung bình mỗi thôn có 5-6 mô hình câu lạc bộ như: Câu lạc bộ dân vũ, câu lạc bộ bóng chuyền, bóng đá; câu lạc bộ Dân ca Ví, Giặm; câu lạc bộ phòng chống bạo lực gia đình; câu lạc bộ liên thế hệ giúp nhau; câu lạc bộ 5 có; câu lạc bộ cờ tướng. Từ các mô hình câu lạc bộ này đã khơi dậy phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao duy trì đều đặn tại các đơn vị thôn. Qua đó, tạo nên đời sống tinh thần phong phú cho nhân dân, gắn kết tinh thần đoàn kết, tương trợ lẫn nhau trong cuộc sống, đẩy lùi các tệ nạn xã hội. Thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia các hoạt động. 7/7 thôn của xã đều đạt tiêu chuẩn văn hóa theo quy định, đạt 100%.

3. Tỷ lệ hộ gia đình thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội

Thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 12/01/1998 của Bộ Chính trị; Quyết định số 308/2005/QĐ-TTg ngày 25/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ; Thông

tư số 04/2011/TT-BVHTTDL ngày 21/1/2011 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội. Hàng năm UBND xã đã xây dựng kế hoạch thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn; Các thôn đã đưa các quy định về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội vào hương ước hoạt động của thôn tạo nên sự chuyển biến tích cực văn minh trong việc cưới, việc tang, bước đầu đạt được một số kết quả tốt.

100% số hộ gia đình trên địa bàn xã thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang lễ hội. Thực hiện tốt quy định về Luật hôn nhân và gia đình, các đám cưới đều được đăng ký kết hôn, lễ cưới được đơn giản hóa, không rườm rà kéo dài thời gian gây tốn kém; trong đám cưới không mời thuốc lá, một số đám cưới hạn chế khách mời, số lượng phù hợp, không phô trương; nhiều hủ tục lạc hậu đã được xóa bỏ. Tình trạng cán bộ, công chức đi dự lễ cưới trong giờ làm việc không còn. Việc tổ chức đưa đón dâu đã chấp hành pháp luật an toàn giao thông và trật tự công cộng.

Các lễ tang được tổ chức chu đáo, trang nghiêm, đúng thuần phong, mỹ tục, quy ước, hương ước của địa phương, tất cả các đám tang trong xã đều được cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các ban ngành, đoàn thể cấp xã có lễ vật đến phúng viếng, không đi vòng hoa, bức trướng và tổ chức làm lễ truy điệu chu đáo. Ở các đơn vị thôn tổ chức phúng viếng gồm cấp ủy, Ban công tác Mặt trận và các tổ chức đoàn thể, các tổ liên gia và thực hiện nghiêm túc không viếng vòng hoa bức trướng theo quy định của địa phương. Thời gian tổ chức lễ tang thực hiện đúng theo quy định, không dài ngày, hoạt động của âm nhạc không quá 10 giờ tối và trước 5 giờ sáng; quy định không được xây mộ hung tang, huyết thạch và người chết không được để quá 48 giờ. Nhiều hủ tục lạc hậu, mê tín trong đám tang dần được xóa bỏ. Việc tổ chức ăn uống chỉ nội bộ trong gia đình, hiện tượng rắc tiền thật, rải vàng mã, tiền âm phủ đã giảm đáng kể, hiện nay đã có một số hộ gia đình thực hiện hỏa táng theo quy định của tiêu chí xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Năm 2024 có 01 trường hợp người chết được đưa đi hỏa táng.

Các ngày lễ hội, kỷ niệm truyền thống được tổ chức quy mô vào các năm chẵn 5 năm, 10 năm theo quy định của Bộ Chính trị. Lễ hội truyền thống được khôi phục và duy trì, một số lễ hội có điều kiện mở rộng quy mô, kết hợp biểu diễn văn hóa văn nghệ, tổ chức các trò chơi dân gian, thi đấu các môn thể thao như: Kéo co, cầu lông, bóng bàn, bóng chuyền, bóng đá, cờ tướng.... Lễ đón nhận đơn vị văn hóa, ngày thành lập, ngày truyền thống được tổ chức với tinh thần tiết kiệm bằng phát động các phong trào, những công trình mang ý nghĩa thiết thực để tuyên truyền tới người dân... Tất cả các lễ hội đều đảm bảo được truyền thống văn hóa của quê hương và trật tự, an ninh, vệ sinh môi trường chung.

4. Bảo tồn, phát huy các giá trị lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh và các hình thức sinh hoạt văn hóa thể thao dân gian truyền thống của địa phương

4.1. 100% di sản văn hóa được kiểm kê, ghi danh, bảo vệ, quan tâm tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị theo quy định pháp luật về di sản văn hóa

Xã Thạch Liên, huyện Thạch Hà cũng ra đời ít nhất gần 300 năm. Hiện có hàng chục họ định cư ổn định, trong đó có các dòng họ định cư lâu đời từ 13-14 đời trên 300 năm như họ Nguyễn (Nguyễn Chính, Nguyễn Xuân, Văn, Sỹ, Viết, Trọng, Hữu, Danh), họ Vương Khả, Lê Hữu, Lê Văn, Trần Văn, họ Phạm, họ Phan, họ Bùi, họ Mai,...

Hiện nay xã Thạch Liên đã có 04 di tích được xếp hạng cấp tỉnh (*tính theo thời gian xếp hạng*), đó là:

- Lăng mộ Võ Tá Sát, xếp hạng di tích tại Quyết định số 3616/QĐ-UBND ngày 16/11/2009 của UBND tỉnh Hà Tĩnh.

- Nhà thờ Vương Khả Độ, xếp hạng di tích tại Quyết định số 2209/QĐ-UBND ngày 05/7/2011 của UBND tỉnh Hà Tĩnh.

- Nhà thờ họ Nguyễn Sỹ, xếp hạng di tích tại Quyết định số 360/QĐ-UBND, ngày 29/01/2013 của UBND tỉnh Hà Tĩnh.

- Nhà thờ họ Lê Hữu, xếp hạng di tích tại Quyết định số 3370/QĐ-UBND, ngày 26/8/2015 của UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Ngoài ra còn có các đền chùa như: Đền Xạ, đền Gia Cấu (Ninh), đình làng Trung, chùa Vĩnh Nội (Phú), chùa Bàn Trung (Tây Khang), chùa Gia Đông và chùa Phó Chỉ (Tây Thọ), chùa Bèo (Hanh) và miếu Bà chúa (Nguyên). Nhà thờ Công giáo có 3 nhà thờ họ: Đông Bàn, Kỳ Lịch và Tân Hưng... Sinh hoạt văn hóa dân gian truyền thống được duy trì cùng với các hoạt động văn hóa thể thao mới.

Xã Thạch Liên cũng là vùng đất có truyền thống văn hoá văn nghệ khá lâu đời của huyện Thạch Hà, là quê hương của các làn điệu dân ca ví dặm, ca dao, hò vè. Hiện nay có nghệ nhân dân gian Nguyễn Thị Hồng Oanh, đã được Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam vinh danh...

Về học hành khoa bảng của xã Thạch Liên trước đây không có người đỗ đạt cao, nhưng đã có 01 Cử nhân thời nhà Nguyễn, đó là ông Lê Hữu Nhu, đỗ khoa Bính Ngọ, Thành Thái thứ 18 (1906), và trên 10 người đỗ Tú tài... Hiện nay xã Thạch Liên có hàng trăm người tốt nghiệp đại học, kỹ sư, bác sĩ đang công tác ở khắp mọi miền của Tổ quốc, trong đó có 01 Giáo sư, 07 Phó Giáo sư, Tiến sĩ, hàng chục Thạc sĩ, nhiều người mang hàm cấp tá trong quân đội, công an, vv... Nhiều người đang giữ nhiều trọng trách quan trọng trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, và Quân đội ở khắp mọi miền đất nước, luôn luôn hướng về

cội nguồn quê hương, các dòng họ sống đan xen đoàn kết, thủy chung giúp đỡ lẫn nhau. Mặc dù còn nhiều khó khăn, trình độ dân trí không đồng đều, song người dân Thạch Liên luôn chịu thương, chịu khó, đoàn kết, giàu lòng thương yêu giúp đỡ lẫn nhau, thi đua phát triển kinh tế xã hội, không ngừng xây dựng nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân.

UBND xã đã ban hành Kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 25/02/2024 về việc kiểm kê di tích và kiện toàn Quyết định Ban quản lý di tích trên địa bàn xã; hàng năm tổ chức kiểm kê di tích theo đúng quy định. Lưu giữ hồ sơ kiểm kê đầy đủ, khoa học. Năm 2024, xã Thạch Liên trình đã có kế hoạch và tờ trình trùng tu di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh Nhà thờ Nhà thờ Danh y Vương Khả Độ.

Địa phương luôn làm tốt công tác quản lý di tích; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước trong lĩnh vực quản lý di tích, quản lý lễ hội trên địa bàn xã. Các đơn vị thôn đã thực hiện nghiêm túc các văn bản của cấp trên về việc tổ chức và quản lý lễ hội; Đến nay, tất cả các lễ hội được tổ chức an toàn, tiết kiệm, trang trọng. Đoàn kiểm tra liên ngành thực hiện kiểm tra công tác quản lý và tổ chức lễ hội tại các di tích lịch sử văn hoá trên địa bàn xã; Tổ chức thực hiện ký giao ước, cam kết thi đua thực hiện tốt 44 nội dung của 9 tiêu chí về môi trường văn hóa trong lễ hội truyền thống” theo Quyết định số 2068/QĐ-BVHTTDL ngày 03/8/2023 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về Ban hành “Bộ tiêu chí về môi trường văn hóa trong lễ hội truyền thống”. Hàng năm, công chức Văn hóa xã tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, lồng ghép trong các cuộc giao ban, hội ý, họp ủy ban, sinh hoạt chi bộ, họp đảng viên, trong các buổi nói chuyện chuyên đề về nội dung của Luật Di sản văn hóa, các hướng dẫn thi hành luật với nhiều hình thức phù hợp. Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền trên các phương tiện như: cổng thông tin điện tử, hệ thống truyền thanh, các trang mạng xã hội, tuyên truyền cổ động trực quan, lưu động, tuyên truyền trong các trường học, thông qua các hội thi, hội diễn... nhằm xác định rõ trách nhiệm của các ngành, đoàn thể, các hộ gia đình, cá nhân, tổ chức trong việc thực hiện công tác bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy các di sản văn hóa trên địa bàn. Thực hiện tốt Thông tư 04/2023/TT-BTC ngày 19/01/2023 về hướng dẫn quản lý thu chi tài chính cho công tác tổ chức lễ hội và tiền công đức tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội.

Công tác vệ sinh môi trường, công tác an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, việc bố trí các dịch vụ về phục vụ lễ hội được các xã, thị trấn quan tâm thực hiện, chú ý đảm bảo an toàn trước, trong và sau lễ hội. Đặc biệt tại các lễ hội truyền thống đã diễn ra: Không có tệ nạn cờ bạc, mê tín dị

đoan; công tác an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ được đảm bảo.

Trên cơ sở Luật di sản văn hóa, Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật di sản văn hóa, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa. Ủy ban nhân dân xã Thạch Liên đã ban hành các văn bản, kế hoạch, công văn chỉ đạo tăng cường quản lý hoạt động bảo quản, tu bổ phục hồi các di tích như: Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 04/01/2024 về việc kiểm kê các di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn xã Thạch Liên năm 2024; Quyết định số 26/QĐ-UBND ngày 05/02/2024 của UBND xã Thạch Liên về việc thành lập tổ kiểm kê di tích lịch sử văn hóa xã Thạch Liên năm 2024; Công tác bảo vệ, chỉnh trang, phục dựng lại hiện trạng di tích được quan tâm kịp thời. Ban hành nội quy bảo vệ di tích gắn tại các điểm di tích trên địa bàn xã. Để tăng cường hơn nữa công tác quản lý nhà nước về việc bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị các di tích đã được xếp hạng, UBND xã Thạch Liên chỉ đạo các Ban quản lý di tích tuyệt đối chấp hành các quy định của pháp luật theo Luật Di sản văn hóa. Các di tích phải được bảo vệ nguyên trạng, không tự ý di dời, thay đổi hiện vật di tích, không được tự ý thay đổi cảnh quan; Chỉ được thực hiện các hoạt động trùng tu, sửa chữa, phục hồi khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.

4.2. Thành lập và duy trì hoạt động các câu lạc bộ (trong đó có câu lạc bộ Dân ca Ví, Giặm hoạt động hiệu quả)

Xã Thạch Liên có 04 câu lạc bộ văn hóa văn nghệ thể dục thể thao gồm: Câu lạc bộ bóng bàn xã; câu lạc bộ dân vũ xã; câu lạc bộ dân ca Ví, Giặm xã. 7/7 đơn vị thôn có các câu lạc bộ bóng đá, bóng chuyền; câu lạc bộ dân vũ; câu lạc bộ dân ca Ví, Giặm; câu lạc bộ 5 có; câu lạc bộ liên thế hệ giúp nhau; câu lạc bộ cờ tướng tại thôn Khang. Tổng cộng trên địa bàn xã có 24 câu lạc bộ của thôn và xã được duy trì hoạt động thường xuyên theo Quy chế hoạt động.

Câu lạc bộ Dân ca Ví, Giặm xã được thành lập ban đầu là 15 người theo Quyết định số 114/QĐ-UBND ngày 17/8/2019 với số lượng thành viên. Năm 2023 đã kết nạp thêm 10 thành viên mới. Hàng năm ban hành kế hoạch hoạt động của câu lạc bộ, có xác nhận của lãnh đạo địa phương, Quy chế hoạt động, câu lạc bộ được tổ chức sinh hoạt hàng tháng theo các chủ đề khác nhau. Cùng nhau tập luyện, trau dồi kỹ năng biểu diễn và cập nhật các nội dung mới cho các thành viên trong câu lạc bộ. Mỗi năm câu lạc bộ tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ tại địa phương vào dịp: Mừng Đảng mừng xuân, tiễn tân binh lên đường nhập ngũ; chương trình văn nghệ quần chúng kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam 30/4; văn nghệ quần chúng đón bằng kiêu mẫu nông thôn mới và Quốc khánh 02/9... Các thành viên trong câu lạc bộ luôn có tinh thần đoàn kết, có đam mê về làn điệu Ví, Giặm xứ Nghệ nên việc duy trì hoạt động có

nhiều thuận lợi. Năm 2023 câu lạc bộ Dân ca Ví, Giặm xã Thạch Liên tham gia liên hoan Dân ca Ví, Giặm tỉnh đạt giải khuyến khích; 01 giải A tập thể tiết mục diễn xướng “Sức Sống Nông Thôn Moi Thạch Liên” và 01 giải B cá nhân hát khuyến về “Thập Âm Phụ Mẫu”. Năm 2024 Thạch Liên tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền và tổ chức các tiết mục giao lưu kỷ niệm các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước đồng thời phát triển nền Dân ca Ví, Giặm của quê hương.

4.3. Tại thời điểm đề nghị công nhận danh hiệu xã, phường, thị trấn không có các hoạt động khiếu nại, khiếu kiện về di tích, danh thắng, không vi phạm trong các hoạt động trùng tu, tôn tạo di tích

Công tác tôn tạo, trùng tu và bảo vệ di tích được quan tâm hàng đầu, UBND xã đã ban hành Kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 12/3/2024 về Bảo vệ, trùng tu, tôn tạo các di tích lịch sử trên địa bàn xã; Bên cạnh đó việc kiểm kê di tích cũng được triển khai hàng năm, ban hành quy chế hoạt động tại các điểm di tích. Thạch Liên là đơn vị nhiều năm liền không có các hoạt động khiếu nại, khiếu kiện về di tích, danh thắng, không vi phạm trong các hoạt động trùng tu, tôn tạo di tích.

IV. Môi trường an toàn, thân thiện, cảnh quan sạch đẹp

1. Thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy nổ

1.1. Có hoạt động tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện bảo vệ môi trường, phòng chống cháy, nổ

Tiếp tục làm tốt công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn, năm 2024 đã mở 04 lớp tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường; Đưa 10 tin bài lên trang thông tin điện tử xã về nội dung trên; Phối hợp với Công an xã tuyên truyền các biện pháp bảo vệ môi trường và phòng chống cháy nổ trong các trường học; Tổ chức tốt Hội nghị mô hình Tổ liên gia an toàn PCCC, Điểm chữa cháy công cộng. Trang bị bình phòng cháy chữa cháy cho nhân dân trên địa bàn, đạt tỷ lệ 100%. Công an xã tổ chức 08 lớp tuyên truyền phòng cháy, chữa cháy và hướng dẫn sử dụng bình chữa cháy cho nhân dân tại Nhà văn hóa các thôn.

Công tác tuyên truyền đã phát huy tốt trong việc hình thành ý thức trách nhiệm của người dân, đặc biệt trong bảo vệ môi trường đã từng bước đi vào nề nếp, các ngày thứ 7 hàng tuần. UBND xã phối hợp với UBMTTQ xã, hội Nông dân, Đoàn thanh niên, hội liên hiệp Phụ nữ và hội Cựu chiến binh đã duy trì việc tổ chức ra quân tổng dọn vệ sinh môi trường. HTX Môi Trường đã tích cực phối hợp tốt với bà con nhân dân đã thu gom rác thải đúng lịch và thời gian quy định, đã thu gom vận chuyển được gần 340 chuyến, khoảng 555 tấn rác tập kết về bãi rác, đảm bảo môi trường sạch đẹp trên địa bàn. Vận động nhân dân sử dụng hố xử lý rác thải trong sinh hoạt và làm đệm lót sinh học trong chăn nuôi để bảo vệ môi trường.

1.2. Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình trên địa bàn thực hiện nghiêm túc quy định về bảo vệ môi trường, giữ gìn vệ sinh nơi công cộng và các quy định về phòng cháy và chữa cháy

Người dân Thạch Liên luôn có ý thức chấp hành tốt các quy định về tổng dọn vệ sinh môi trường đường làng, ngõ xóm vào các ngày thứ 7 hằng tuần và lịch tập kết rác vào thứ 3 và thứ 7 hàng tuần. Không có tình trạng rác thải ứ đọng trên các tuyến đường, gây ô nhiễm môi trường và mất mỹ quan. 100% người dân, doanh nghiệp, các tổ chức chấp hành tốt nội quy của địa phương trong thu gom, xử lý rác thải.

Trang bị bình chữa cháy cho các hộ gia đình trên địa bàn xã Thạch Liên.

4.2. Nghĩa trang, cơ sở hỏa táng (nếu có) đáp ứng các quy định của pháp luật và theo quy hoạch của địa phương

Xã Thạch Liên có 02 nghĩa trang gồm: Nghĩa trang Côn Nhân (Thôn Khang) với diện tích: 6,6ha. Diện tích đã sử dụng 80%, còn lại 20% diện tích chưa sử dụng. Nghĩa trang cồn Vành (Phú Quý) Diện tích: 2,2 ha; Diện tích đã sử dụng 90%, còn lại 10% diện tích chưa sử dụng; các nghĩa trang cơ bản đã sắp xếp được vùng cát táng cho các dòng họ và phân chia diện tích lớn nhỏ theo số hộ. Hội đồng nhân dân xã đã ban hành Nghị quyết về tăng cường công tác quản lý và bảo vệ nghĩa trang trên địa bàn; UBND xã đã ban hành quy chế, thông báo quản lý, bảo vệ nghĩa trang và cấm mốc quy hoạch. Hiện nay trong việc xây dựng hung táng, cát táng tại nghĩa trang, các dòng họ, hộ gia đình, cá nhân đã đi vào khuôn khổ, nề nếp theo Quy chế hoạt động nghĩa trang.

3. Tỷ lệ gia đình được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn từ hệ thống cấp nước tập trung

Có 1310/1.343 hộ dân sử dụng nước sạch theo quy chuẩn từ hệ thống cấp nước tập trung, đạt tỷ lệ 98%.

4. Cảnh quan, không gian xanh-sạch-đẹp, an toàn; không để xảy ra tồn đọng nước thải sinh hoạt tại các khu dân cư tập trung

4.1. Có các công viên hoặc tiểu công viên, hoặc điểm vui chơi giải trí công cộng và thường xuyên được chăm sóc, chỉnh trang

Trên địa bàn xã, hệ thống cây xanh được trồng tại các địa điểm công cộng (Trụ sở UBND, nhà trẻ, trường học, trạm y tế, khu vui chơi người già và trẻ em, vỉa hè dọc các tuyến đường chính...), vv. Các tuyến đường đã được bê tông hóa, rải cấp phối, đảm bảo không lầy lội khi có mưa. Các khu vực công cộng không có hiện tượng xả nước thải, chất thải rắn không đúng quy định, gây mất mỹ quan, ô nhiễm môi trường...

Xã đã huy động nguồn lực xã hội hóa, tuyên truyền vận động người dân thực hiện rất nhiều tuyến đường hoa tại các tuyến đường tự quản, khu dân cư.

UBND xã đã trao thực hiện hỗ trợ cho các đơn vị thôn trong các cuộc vận động làm Tuyến đường nở hoa do xã phát động. 97% các ngõ thôn, trục thôn có hàng rào xanh với các loại cây như cây chuối ngọc, cây chiều tím, hoa các loại; Mỗi công hộ gia đình được trồng hoa giấy, hoa ti gôn... Với mục đích vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, tạo cảnh quan đẹp để chính nhân dân được thụ hưởng, duy trì ý thức đóng góp cho cộng đồng cho mỗi người dân... đây là hoạt động mà xã sẽ tiếp tục đẩy mạnh trong thời gian tiếp theo. 100% hộ dân dùng hố nước thải, nhờ vậy toàn xã không có nước thải tồn đọng ở khu dân cư, tạo nên cảnh quang sạch đẹp xứng đáng là một miền quê đáng sống xanh sạch đẹp.

4.2. Chất thải, nước thải, rác thải được thu gom, xử lý đúng quy định, không để xảy ra tồn đọng tại các khu dân cư tập trung

100% chất thải, rác thải được thu gom theo quy định của địa phương vào ngày thứ 3 và thứ 7 hàng tuần, đảm bảo môi trường xanh sạch đẹp trong đường làng, ngõ xóm. Hệ thống nước thải sinh hoạt được xử lý qua hố xử lý nước thải của hộ gia đình. Hiện nay trên địa bàn xã Thạch Liên đã có 856/1.343 hố xử lý nước thải sinh hoạt trong nhân dân, chiếm tỷ lệ 63%. Hệ thống mương thoát nước dân sinh được phủ kín đến tỷ lệ 98%. Không có tình trạng tồn đọng rác thải trên địa bàn khu dân cư.

V. Chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước

1. Tuyên truyền, tổ chức thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước

1.1. 100% hộ gia đình được phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước

Cấp uỷ, chính quyền từ xã đến thôn đã làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, nhân dân trên địa bàn. Qua đó tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động đối với mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về âm mưu thủ đoạn hoạt động “diễn biến hoà bình”, “bạo loạn lật đổ”, và các yếu tố tự diễn biến, tự chuyển hoá trong nội bộ, huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. 100% người dân được phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

1.2. Tổ chức thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước

Trong năm qua, cấp uỷ Đảng, chính quyền, các ngành, đơn vị, lực lượng vũ trang xã đã tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các

chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đảm bảo quốc phòng, an ninh, trong đó trọng tâm là: Nghị quyết 28-NQ/TW ngày 25/10/2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Nghị quyết số 51-NQ/TW ngày 05/9/2019 của Bộ Chính trị về “Chiến lược bảo vệ an ninh Quốc gia” Chiến lược Quốc gia phòng chống tội phạm giai đoạn 2016 – 2025, định hướng đến năm 2030 và định hướng những năm tiếp theo; Nghị định số 03/2019/NĐ-CP của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng; Luật Quốc phòng, Luật Công an Nhân dân, Luật Dân quân tự vệ, Luật lực lượng Dự bị động viên; Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ xã về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, an ninh trật tự năm 2024 và các nội dung khác.

2. Triển khai dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân, doanh nghiệp theo đúng quy định

2.1. Tổ chức triển khai dịch vụ công trực tuyến phục vụ cho người dân, doanh nghiệp theo đúng quy định

Thạch Liên có 01 Ban chỉ đạo chuyên đổi số cấp xã và 7 tổ chuyên đổi số cấp thôn thực hiện nhiệm vụ chuyên đổi số trên địa bàn xã. Thông qua các tổ chuyên đổi số cộng đồng của các đơn vị thôn đã tuyên truyền, năm 2024 đã hướng dẫn người dân cài đặt thêm 1.243 tài khoản và sử dụng dịch vụ công trực tuyến trong giải quyết các thủ tục hành chính. Công tác tuyên truyền được thực hiện thường xuyên, liên tục với các bài đưa tin trên các nhóm zalo, trang Facebook, trang thông tin điện tử xã và các hình ảnh trực quan, phát tờ rơi... Người dân và các tổ chức doanh nghiệp đã dần hiểu và nhận thức được vai trò của chuyên đổi số, đặc biệt là hình thành thói quen sử dụng dịch vụ công trực tuyến cho nhân dân trong giải quyết các thủ tục hành chính. Tại bộ phận 1 của UBND xã bố trí công chức hỗ trợ người dân cài đặt và sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Công tác cải cách hành chính được tập trung chỉ đạo, giải quyết tốt các thủ tục hành chính trên các lĩnh vực tư pháp, đất đai, chính sách xã hội,... được nhân dân và các tổ chức doanh nghiệp đánh giá rất hài lòng trong quá trình thực hiện.

2.2. 100% các hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, trả kết quả đúng quy trình điện tử đã được cấu hình trên hệ thống đúng các quy định hiện hành; đảm bảo việc lưu trữ

Trong năm đã xây dựng kế hoạch cải cách hành chính năm 2024 để căn cứ thực hiện; Tiếp tục xiết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ đối với toàn thể cán bộ xã; Phân công cán bộ trực giải quyết thủ tục hành chính tại

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đúng quy định. Cán bộ công chức và bán chuyên trách cấp xã đã sử dụng thành thạo hệ thống phần mềm hồ sơ công việc và các phần mềm chuyên ngành (*Phần mềm bảo hiểm, phần mềm kế toán...*),

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành và giải quyết hồ sơ công việc, 100% công chức thực hiện lập hồ sơ công việc trên phần mềm hồ sơ công việc, 100% văn bản thực hiện ký số đầy đủ.

Số hồ sơ TTHC phát sinh 10 tháng đầu năm 2024: 1167 (hồ sơ), về các lĩnh vực như khai sinh, khai tử, đăng ký kết hôn, cấp bản sao trích lục hộ tịch, chứng thực hợp đồng giao dịch v.v., trong đó hồ sơ tiếp nhận qua DVC trực tuyến 459 hồ sơ, đạt 40% ; Số hồ sơ giải quyết quá hạn: 04 (Thực tế đã trả hồ sơ đúng hạn nhưng do bị lỗi treo trên hệ thống). Tỷ lệ hồ sơ được gắn kèm kết quả trả trên phần mềm dịch vụ công trực tuyến đạt 40,2 %; Tỷ lệ thanh toán trực tuyến đạt 80%; 100% hồ sơ thực hiện đúng quy trình TTHC

3. Tổ chức thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo điều kiện để nhân dân tham gia giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật của chính quyền địa phương

3.1. 100% thôn, tổ dân phố xây dựng và thực hiện tốt hương ước, quy ước cộng đồng; có tổ chức hoạt động thường xuyên; mâu thuẫn bất hòa được giải quyết tại cộng đồng; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, không có khiếu kiện đông người, vượt cấp, trái pháp luật

7/7 đơn vị thôn xây dựng hương ước, quy ước tại cộng đồng khu dân cư. Việc xây dựng hương ước, quy ước được thực hiện công khai, dân chủ, lấy ý kiến của người dân để phù hợp với đặc điểm phong tục tập quán cộng đồng dân cư. Tạo nên nếp sống tốt trong nhân dân. Các đơn vị thôn thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, công khai bàn bạc các nhiệm vụ chính trị phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn thôn; công khai cho người dân biết các dự án được đầu tư xây dựng, công khai danh sách “Gia đình văn hóa” năm 2024 trên bảng tin của thôn và các nhóm zalo; công khai xét tặng danh hiệu “Thôn văn hóa” lên trang thông tin điện tử xã... để người dân giám sát, góp ý thực hiện. 7/7 đơn vị thôn có tổ hòa giải cơ sở, đã được tổ tuyên truyền, vận động hòa giải ngay ở cấp thôn, không để tình trạng đơn thư lên cấp trên. Không có khiếu kiện đông người, vượt cấp, trái pháp luật. Duy trì tốt chế độ tiếp công dân; tiếp nhận xử lý đơn thư khiếu nại thuộc thẩm quyền, xử lý kịp thời các kiến nghị tại cơ sở, trong năm đã tiếp nhận và xử lý 14/14 đơn thư trong đó 13 đơn kiến nghị về đất đai, 01 đơn về chính sách an sinh xã hội tại các thôn sau khi hòa giải các đối tượng thực hiện tốt.

3.2. Tạo điều kiện cho các tầng lớp nhân dân tham gia giám sát hoạt động cơ quan Nhà nước, đại biểu dân cử, cán bộ, công chức thông qua việc tổ chức tốt tiếp xúc cử tri và đối thoại trực tiếp công dân với lãnh đạo theo định kỳ

Trong năm UBND xã đã ban hành 02 văn bản quy phạm pháp luật (theo quy định của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở) và 265 văn bản hành chính có liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ của công dân. Trong đó không có văn bản nào bị cơ quan có thẩm quyền kết luận là trái pháp luật hoặc bị đình chỉ, bãi bỏ thi hành. Đã tổ chức 02 Hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu với các tổ chức đoàn thể và Nhân dân theo đúng quy định pháp luật; có thông báo về thời gian, địa điểm và nội dung Hội nghị theo đúng quy định. 100% nội dung theo quy định được đưa ra nhân dân bàn, quyết định trực tiếp đúng hình thức, yêu cầu. Có 3/3 nội dung được đưa ra nhân dân bàn, biểu quyết theo quy định, tỷ lệ 100%. 100% nội dung theo quy định được đưa ra nhân dân tham gia ý kiến và thực hiện tiếp thu, thông báo việc tổng hợp ý kiến theo quy định của pháp luật. Trong năm đã thực hiện giám sát 06 cuộc theo quy định của pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở. Hồ sơ thể hiện các văn bản, tài liệu được UBND xã cung cấp cho Ban Thanh tra Nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng theo đúng quy định của pháp luật.

Mỗi năm 02 đợt tổ chức tốt các cuộc tiếp xúc cử tri giữa nhân dân với đại biểu HĐND tỉnh, huyện và đại biểu HĐND cấp xã, được thực hiện công khai dân chủ. Các ý kiến đóng góp của nhân dân được các đại biểu chuyển tải lên các kỳ họp HĐND các cấp và giải quyết các khó khăn, vướng mắc, nguyện vọng của người dân,

4. Xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Để thực hiện công tác xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, UBND xã đã kịp thời bám sát các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của trung ương, tỉnh, huyện về công tác chuẩn tiếp cận pháp luật cụ thể quyết định số 25/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Thông tư số 09/2021/TT-BTP ngày 15/11/2021 của Bộ Tư Pháp Quy định về điểm số, hướng dẫn cách tính điểm các tiêu chí tiếp cận pháp luật và một số nội dung về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật...để cụ thể hóa các văn bản trên, UBND xã đã ban hành các văn bản sau: Kế hoạch của UBND xã Thạch Liên về việc thực hiện công tác tư pháp năm 2024 và các văn bản có liên quan về công tác tiếp cận pháp luật năm 2024. Trong quá trình thực hiện xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của cấp Ủy, sự điều hành của Chính quyền địa phương, sự vào cuộc của các tổ chức mặt trận, đoàn thể từ xã xuống thôn, sự cố gắng nỗ lực của toàn thể người dân xã Thạch Liên, đặc biệt là sự quan tâm giúp đỡ của các phòng, ban chuyên môn UBND huyện Thạch Hà, trong năm UBND xã Thạch Liên đã đạt và hoàn thành tốt các chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Mức độ đáp ứng các điều kiện công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật của xã Thạch Liên trong năm 2024: Số tiêu chí đạt từ 50% số điểm tối đa trở lên: 05/05 tiêu chí; Tổng điểm số đạt được của các tiêu chí 97/100 điểm (sau khi làm tròn); Trong năm đánh giá, không có cán bộ, công chức là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cấp xã bị xử lý kỷ luật hành chính do vi phạm pháp luật trong thi hành công vụ hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; Trong năm đánh giá không có cán bộ, công chức là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cấp xã bị xử lý kỷ luật hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; Mức độ đáp ứng các điều kiện công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật: Đáp ứng được 03/03 điều kiện.

Đã ban hành danh mục thông tin phải công khai theo đúng quy định và đăng tải trên Trang thông tin điện tử của xã; Trong năm có 559 thông tin phải công khai và đã công khai 559, đạt tỷ lệ 100% thông tin được công khai đảm bảo đúng thời hạn, thời điểm, chính xác, đầy đủ; Xã đã xây dựng 02 mô hình thông tin, phổ biến giáo dục pháp luật có hiệu quả (Mô hình câu lạc bộ phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và mô hình tổ hòa giải kiểu mẫu). Các mô hình đã được lấy ý kiến đánh giá tính hiệu quả của mô hình, 100% ý kiến đánh giá các mô hình có hiệu quả; Xã có 09 tuyên truyền viên pháp luật, trong năm 09/09 tuyên truyền viên đã được tập huấn, bồi dưỡng theo đúng quy định, tỷ lệ 100%; Kinh phí bố trí cho công tác PBGDPL là 30 triệu đồng, đảm bảo thực hiện 100% nhiệm vụ đề ra.

Trên đây là báo cáo thành tích của UBND xã Thạch Liên đề nghị xét tặng danh hiệu “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” năm 2024, kính đề nghị UBND huyện Thạch Hà, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện xét tặng danh hiệu “Xã tiêu biểu” năm 2024./.

Nơi nhận:

- UBND huyện Thạch Hà;
- HĐ ĐKKT huyện;
- Lưu: VPUB xã, VH xã.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Trần Văn Hương